



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๒๔ ๑๓๖๙

ที่ นว ๑๑๓๒ /-

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางการในการดำเนินงานพัฒนา แนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานต่อไป นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารทั่วไป จึงขออนุญาตประกาศเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ โดยประกาศเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ที่ www.tfh.go.th/ssotf รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- ๑) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
- ๒) อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยประกาศเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ที่ www.tfh.go.th/ssotf

ในชุด

(นายธนกฤต พงศ์ภูมิพัฒน์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

- ดำเนินการประกาศเผยแพร่

รายงานฯ ดังกล่าว

(นายสกล คลังพลอย)

สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต และป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ปี ๒๕๖๐

ประเด็น	สถานการณ์ (GAP)	ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข
<p>๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร</p>	<p>-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทราบกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงาน</p> <p>-หน่วยงานไม่มีการเผยแพร่กระบวนการขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ</p>	<p>-ประชาชนต้องการข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้</p> <p>-เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนที่มารับบริการ</p>	<p>-มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจหลัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและกระบวนการขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เผยแพร่กระบวนการขั้นตอนการทำงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ทาง website ของหน่วยงาน</p>
<p>๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร</p>	<p>-ไม่มีการเผยแพร่มาตการ/แนวทางการกระบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>-ผู้ประกอบกิจการไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกาป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกาปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>-เสียต่อการร้องเรียนในขั้นตอนการปฏิบัติ และการเข้าถึงข้อมูล</p>	<p>-เผยแพร่กระบวนการขั้นตอนการทำงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ทาง website ของหน่วยงาน</p> <p>-ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ไม่รับซองฝากของขงหัวหน้าห้องทำงาน</p>
<p>๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร</p>	<p>-ไม่มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจน</p>	<p>-ใช้วัสดุ คุรุภัณฑ์ ของราชการในเรื่องส่วนตัว</p> <p>เช่น การใช้น้ำมันของทางราชการและการป้องกันการใช้รถราชการในเรื่องส่วนตัว</p>	<p>-จัดทำประกาศแสดงเจตนากรณีสุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่ซับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p>